

พลเอกสนธิ เน้นย้ำให้นิสิตเกษตรศาสตร์ "รู้จัก สามัคคี และช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมปฐมนิเทศในโครงการก้าวแรกสู่...บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ รวมถึงสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างมีสติ และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง "นิสิตใหม่กับความมั่นคงของชาติ" ในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2550 จำนวนกว่า 2,000 คน ว่าการที่นักเรียนทุกคนจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนิสิตได้นั้นจะต้องใช้เวลาอย่างมาก แต่เส้นทางชีวิตก็ได้ขีดมาให้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้าตั้งคำพูดที่ว่า "อยากเห็นแสงไฟสว่างที่ปลายอุโมงค์" โดยมีพี่เลี้ยงคอยปกครองดูแลเพื่อจะได้เป็นคนขึ้นในสิ่งที่ควร ไม่ควร หรือความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย และขอให้ทุกคนเข้าใจถึงปัญหาของชาติบ้านเมืองเพราะว่าทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกัน และร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เรากำลังต้องการ ซึ่งคนไทยยังแตกต่างกันทางด้านการศึกษา ความคิด ความอ่าน และระบอบประชาธิปไตย และไม่ได้เดินไปพร้อมๆ กัน ทำให้ประชาชนในระดับหนึ่งเป็นภาระ ซึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือคนในระดับรากแก้วพัฒนาตามไม่ทัน จึงกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญที่รัฐบาลในยุคนี้ต้องแก้ไขอยู่นิสิตทุกคนจะต้องหันกลับมาเข้ามามีส่วนในการที่จะนำพาประเทศไปสู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่มีความสมบูรณ์ ต้องมีวิจรรณญาณ มีสำนึก มีวัฒนธรรม มีสังคม มีประเพณี มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และอยากให้ทุกคนช่วยกันปรับปรุงแก้ไขวัฒนธรรม สังคมของเราให้อยู่ในสภาพเดิม

สำหรับปัญหาของประเทศไทยจะกำหนดภัยคุกคามออกเป็น 2 ส่วนคือภัยคุกคามที่มาจากภายนอกคือ การรบกันระหว่างประเทศ แต่ในยุคนี้ไม่มีแล้วเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่มี นโยบายของรัฐบาลหรือของกองทัพค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน ส่วนในอนาคตเราจะต้องแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นภัยคุกคามจากภายนอกคงจะลดลงไป และภัยคุกคามที่อยู่ภายใน เป็นปัญหาที่ประเทศเราประสบอยู่ ในส่วนของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ให้มีความสำคัญกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในสูงมากในเวลานี้ มีความกระทบต่อความมั่นคงทางด้านทหารแล้วยังกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสังคม ภัยคุกคามที่อยู่ภายในประเทศ เช่น ภัยจากยาเสพติดที่มีความน่ากลัวและเป็นภัยระยะยาวของประเทศ ภัยจากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของเพื่อนบ้านที่อยู่ตามชายแดน ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ภัยจากความยากจน

ของประชาชนในระดับรากแก้ว และภัยจากการก่อการร้ายเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมีการก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ

ปัญหาที่เป็นภัยของประเทศขณะนี้รัฐบาลเอง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ช่วยกันแก้ไขแต่แก้ยากมาก และที่สำคัญคือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เป็นหูเป็นตา รัฐบาลเองจึงออกเป็นวาระแห่งชาติว่าเราจะสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

ในส่วนของนิสิตซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสถาบันทรงเกียรติแห่งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมกับกองทัพในการช่วยกันแก้ปัญหาและปรับแก้สังคมให้ดีขึ้น จึงขอฝากทางมหาวิทยาลัยและรุ่นพี่ว่า ทำอย่างไรให้ห้องๆ ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมีความรัก มีความสามัคคี มีอุดมการณ์และความรักชาติที่เหมือนกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไป